

HỆ THỐNG

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Giúp dân, ích nước, lợi nhà
Đó là hệ thống

QTDND

của ta ấy mà

Hệ thống ta tựa con thuyền nhỏ
Giữa biển bao la, non nớt, tự hào
Chèo lái sao đây, vượt qua bão tố
Gửi vào theo sóng lời thuyền ra khơi

Con thuyền hệ thống ta ơi
Biển, nào dân chúng, khách hàng, thành viên¹
Thân thuyền² mộc mạc nan duyên
Kết nhau bởi những nan Nguyễn tất thành

Nguyên tắc tự nguyện cùng hợp tác³
Tự quản lý, cùng tương hỗ lẫn nhau⁴
Phát huy nội lực, cùng nhau tiến
Thuyền ta, trách nhiệm đầu xá gì⁵
Nguyên tắc hợp tác ta cùng bước
Xây dựng nên
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Quỹ cơ sở, hồi thuyền nhân đi đánh bắt⁶
Hãy cùng nhau đóng cánh buồm xa
Buồm QTU, buồm Liên minh Quỹ
Thùng neo liên kết, cánh phao bơi
Đào tạo, Kiểm toán, An toàn Quỹ⁷
Giúp thuyền ta vượt sóng ra khơi

¹ Biển là môi trường hoạt động của thuyền, được ví với nhân dân là đối tượng phục vụ của hệ thống QTDND. Môi trường hoạt động mà quá bé, thuyền sẽ không thể hoạt động hiệu quả được.

² Thân thuyền là bộ phận cốt lõi của thuyền, được ví như các nguyên tắc HTX, là cơ sở, nền tảng cho mọi hoạt động trong hệ thống QTDND (Nguyên tắc tự trợ giúp, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm)

³ Nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt, ra mệnh lệnh hay chỉ thị, một nguyên tắc cơ bản trong mọi hoạt động của QTDND

⁴ Nguyên tắc tự trợ giúp là một nguyên tắc HTX, ở đó các thành viên phát huy nội lực của mỗi bản thân mình để tự trợ giúp cho nhau, không trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà nước hay từ ngoài.

⁵ Nguyên tắc tự quản lý và tự chịu trách nhiệm. Các thành viên phải tự cùng tham gia quản lý giám sát hoạt động của QTD và cũng tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Quỹ.

⁶ Thuyền nhân được so sánh với các QTDND cơ sở, là nền tảng của hệ thống QTDND, từ đó sẽ hình thành nên bộ phận liên kết kinh doanh (QTU, QKV, các doanh nghiệp đặc biệt) và bộ phận liên kết tổ chức của hệ thống (Liên minh QTDND)

⁷ Thuyền đi biển cần có các phương tiện riêng đi kèm như neo, thùng chèo, phao bơi. Hệ thống QTDND cũng vậy, cần có riêng một tổ chức đào tạo, kiểm toán mang tính tư vấn và Quỹ bảo toàn tổ chức để có thể hoạt động an toàn, liên kết chặt chẽ với nhau và cùng tăng trưởng vững mạnh.



Vững chèo các Quỹ ta ơi
An toàn, chi trả, sinh lời chớ quên⁸
Vì thành viên, Quỹ luôn phấn đấu
Thành viên vì Quỹ, cùng góp xây⁹

Chúng ta đây thuyền chung 1 chiếc
Hãy chia nhau làm tốt việc mình
Cho hệ thống hoạt động thông suốt
Con thuyền ta vững bước ra khơi

Nhà nước ơi, hãy dựng khung pháp lý
Giúp thuyền ta vượt giông tố bão mưa
Hướng thuyền ta, luồng cá thu hoạch
Trời yên, bể lặng, cá đầy ghe¹⁰

Hồi tư nhân, các hộ, doanh nghiệp, HTX¹¹
Hãy lại đây chèo thuyền với ta
Cùng nhau hợp tác, đi đánh bắt
Công nghiệp hóa nông thôn
Hiện đại hóa nước nhà

“Nguyên tắc chúng ta”¹² xuyên thấu suốt
Hệ thống QTDND nhất định thành công ./.
Tháng 5/2000 Dự án QTDND

⁸ Ba mục tiêu trong hoạt động của QTDND là phải hoạt động an toàn, đảm bảo khả năng chi trả và làm ra lợi nhuận

⁹ Quỹ tín dụng hoạt động vì quyền lợi thành viên của mình. Quyền lợi của Thành viên gắn liền với hoạt động của Quỹ, vì vậy mọi thành viên đều phải đóng góp sức mình cho Quỹ phát triển tốt hơn nữa.

¹⁰ Nhà nước chỉ xây dựng khung pháp lý, không can thiệp vào hoạt động của QTD, hỗ trợ xây dựng hệ thống QTDND, định hướng sao cho hệ thống QTDND có thể phát triển, thu được nhiều kết quả, phục vụ tốt hơn nữa cho nhân dân ở mọi miền đất nước, nhanh chóng góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt ở vùng nông thôn

¹¹ Cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, các HTX là đối tượng phục vụ của hệ thống QTDND. Để hệ thống QTDND phát triển lành mạnh thì các đối tượng này phải trở thành đối tượng khách hàng của hệ thống thông qua các QTDND

¹² “Nguyên tắc chúng ta” là nguyên tắc cùng hợp lực lại để thực hiện một công việc mà từng thành viên tham gia không có khả năng tự mình làm được hoặc làm được nhưng hiệu quả không cao, để đem lại một lợi ích chung cho mọi thành viên tham gia. Nguyên tắc này gần giống như nguyên tắc: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụi lại nên hòn núi cao”